

Số: 1640/UBND-VP

Bảo Lạc, ngày 15 tháng 12 năm 2021

V/v trả lời ý kiến phản ánh của
công dân trên Hệ thống Kết nối
Cao Bằng

Ngày 14/12/2021, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc tiếp nhận từ Tổ công tác tiếp nhận và xử lý thông tin trên Hệ thống Kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Cao Bằng phản ánh của công dân với nội dung: “*Tại sao huyện Bảo Lạc không có ca nào mắc covid mà người lao động lại không được ra khỏi địa bàn? Và bao giờ thì bỏ công văn người lao động không được ra khỏi địa bàn huyện Bảo Lạc?*”.

Qua xem xét phản ánh trên Hệ thống “Kết nối Cao Bằng”, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc trả lời như sau:

Thực hiện Công văn số 3163/UBND-VX ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường kiểm tra, rà soát, giám sát các trường hợp đi và trở về từ huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm và các vùng đang có dịch. UBND huyện Bảo Lạc đã chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,... thuộc các cơ quan, đơn vị của huyện tạm thời không ra khỏi địa bàn cho đến khi có chỉ đạo mới của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong trường hợp ra khỏi địa bàn để thực hiện công vụ hoặc giải quyết việc riêng thực sự cần thiết phải báo cáo, xin ý kiến cấp trên trực tiếp; nghiêm túc thực hiện 5K và các quy định phòng chống dịch bệnh khác theo quy định khi trở về cơ quan, đơn vị, nơi cư trú.

Căn cứ diễn biến, tình hình dịch bệnh tại huyện Bảo Lâm, các địa phương khác trong tỉnh và những bất cập phát sinh trong việc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không được ra khỏi địa bàn. Ngày 03/12/2021, UBND huyện Bảo Lạc đã có Công văn số 1573/UBND-YT về việc xin ý kiến thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn huyện Bảo Lạc và đề nghị đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cho phép cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Bảo Lạc được đi lại, ra khỏi địa bàn huyện Bảo Lạc đến những địa chỉ cụ thể thuộc vùng có nguy cơ thấp - vùng xanh, dưới sự giám sát của thủ trưởng cơ quan đơn vị trực tiếp quản lý và nghiêm túc thực hiện 5K và các quy định phòng chống dịch bệnh khác theo quy định khi trở về cơ quan, đơn vị, nơi cư trú.

Ngày 15/12/2021, UBND huyện Bảo Lạc nhận được ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Cao Bằng tại Công văn số 3528/UBND-VX ngày 14/12/2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Bảo Lạc và Bảo Lâm, trong đó có nội dung: “*Bắt đầu từ 06h00, ngày 15/12/2021 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn huyện Bảo Lạc và Bảo Lâm được ra khỏi nơi cư trú và thực hiện các hoạt động theo phân cấp độ dịch (theo Thông báo của Sở Y tế về cấp độ dịch và chuyển đổi cấp độ dịch)*”.

Như vậy, **kể từ 06h00, ngày 15/12/2021**, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn huyện Bảo Lạc được ra khỏi nơi cư trú và thực hiện các hoạt động theo phân cấp độ dịch. Để đảm bảo “Thích ứng, an toàn, linh hoạt” trong phòng, chống dịch Covid-19, UBND huyện Bảo Lạc đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện nâng cao tinh thần trách nhiệm, không lơ là, chủ quan và nghiêm túc thực hiện 5K, các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc xin được thông tin phản hồi ý kiến phản ánh và cảm ơn sự quan tâm của công dân đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bảo Lạc./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang TTĐT huyện;
- VP: LĐ, CV (T);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hùng